

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH LÂM ĐỒNG
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 460 /KL-SDR

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 7 năm 2021

V/v góp ý dự thảo Báo cáo thu thập thông tin tài liệu cấp tỉnh phục vụ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia

Kính gửi: Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ
(số 197 Bành Văn Trân P7, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Công văn số 82/PVNB-KHKT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ về việc góp ý dự thảo báo cáo thu thập thông tin tài liệu cấp tỉnh phục vụ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia.

Được sự ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo, Chi cục Kiểm lâm có ý kiến như sau:

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sử dụng đất của các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng của các đơn vị chủ rừng. Do vậy, Chi cục Kiểm lâm cần phải tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp, xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo thu thập thông tin, tài liệu cấp tỉnh phục vụ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia do Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ xây dựng.

Đồng thời, hiện nay UBND tỉnh đang giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu dự thảo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025).

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan. Do đó, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục tổng hợp, các nội dung của quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025), các quy hoạch chuyên ngành để gửi cho Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ để tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Mặt khác, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo không tổ chức các cuộc họp không cần thiết, không đi công tác cơ sở nên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thể tổ chức họp lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng.

Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng bằng văn bản. Sau khi có ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm sẽ tổng hợp gửi Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ.

Trên đây là ý kiến của Chi cục Kiểm lâm liên quan đến công tác lập hồ sơ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chi cục Kiểm lâm chuyển Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ được biết để có hướng xử lý đối với hồ sơ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng;
- Phòng Sử dụng và Phát triển rừng;
- Lưu: VT, SDR (g).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Lê Đình Việt